

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiipom@uobkayhian.co.th

BM – บรรยากาศเริ่มจะยาก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านก็เริ่มจะเห็นบรรยากาศของตลาด หรือจะมองผ่าน SET Index หรือ SET50 Index หรือจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะพื้นฐานหรือเทคนิค ดูยาก หรือ เล่นยากเข้าไปทุกที... หุ่นบางตัว ไม่ว่าจะหุ่นใหญ่ หุ่นกลาง หรือหุ่นเล็กๆ แบบแก๊งกำไรระยะสั้นหรือหว่า ต่างก็ออกอาการไม่ค่อยสวยกันซักเท่าไร... แม้จะดูแนวโน้มทางเทคนิคแล้วว่ดี แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็สลับ แล้วยุ่ใหญ่ๆ นั้น แม้จะมีบางตัวในกลุ่มที่เล่นสวยๆ ฟอรั่มมาดีๆ แต่ตัวอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ก็ไม่เอาเลย ไม่ซบับเลย แถมยังมีหน้าจะลงอีกเสียด้วยซ้ำ... ก็คงจะต้องว่ากันว่า ผู้เล่นกลุ่มใหญ่ของตลาด อย่างกองทุน และฟากต่างชาติแล้วกระมังรอบนี้ แรกๆ ตั้งแต่ปลายปีมา ทำท่าเหมือนหลังจะพังผา(หรั่ง) แต่ก็เริ่มเห็น เหมือนออกอาการลั้งเลา ยังไงชอบกล บางวันก็ขายหนักๆ ออกมาเสียอย่างนั้น... นี่ถ้าสัปดาห์นี้ ยังเน้นขาย ก็คงต้องว่ากันไปตามเกมก่อนละนะ เกมไหนก็คงไม่ต้องเอ่ยหรือย้ากันให้มากความ... แล้วถ้าจะมากถามถึง เรื่องของมุมมองทางเทคนิค ของ SET Index แล้วนั้น ก็ยังคงจำกันได้เนาะครับ พื้นที่ 1670-1680 หรือการ ที่ยังไม่ยอมจะขึ้น 1680 ได้อย่างเด็ดขาดนั้น รูปแบบของคลื่น จะมีแนวโน้มออกทางไหน เหนือเมฆได้เคย ให้ดูภาพของการนับคลื่นไปบ่อยแล้วใน LIVE... ซึ่งก็ว่ากันมานานมาแล้วเหมือนกัน จนบางท่านอาจจะมอง ไปถึงการขึ้นจริงๆ จังๆ ไปแล้วก็มี แต่เงื่อนไข ก็ยังคงเป็นเงื่อนไขอยู่ต่อไป トラบเท่าที่ขี้ไม่ผ่าน 1680 ได้ อย่างเด็ดขาด ระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ก็ยังคงคาดหวังแววดๆ ไม่ได้จริงๆ... แถมอาจจะต้องระวังลั้งๆ เสียด้วย

ดูตามเกม...

ยังงี้เสีย ก็ต้องเล่นแบบ พร้อมมีทางหนีไว้ด้วยเสมอ แม้จะดูโครงสร้าง และ คำสัญญาที่ยังดูดี แต่ก็ต้องเรียกว่า หุ่นแก๊งกำไร ไวกังไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าจะเล่น ก็พร้อมรับความเสี่ยงไว้เสมอ

- แนวรับ : ... 5.10-5.00 หรือ 5.20 ก็พอไหว (อย่าหลุด 5.00)
- เป้าหมาย : ... 6.50-7.00 และถ้าขึ้นได้จริง ก็หวังถึง 9.0-10.0 ได้

Price Chart...(BM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BM... กล่าวถึงเรื่องภาพ MA. ที่เป็น Bullish Pattern มากันก็บ่อย แต่ยังไม่ได้บอกว่า ถ้าจะมี สัญญาณที่เสีย เบื้องต้น ก็ต้องดูกันที่ MA5days กับ MA10days ก่อนเลยก็ได้ ถ้าเกิด Dead Cross ใน 2 MA ที่กล่าวมานี้ ก็ถือว่าไม่สวย แม้จะมีการต่ำกว่า MA5 ได้ แต่ก็ยังไม่เท่าไร... หรือ ถ้าจะว่ากันตามภาพนี้แล้วนั้น จะเอา MA10days เป็นทางหนีก็ได้ แต่แค่เบื้องต้นนะ การยืนยันแนวโน้มว่าจะเสียจริงๆ ก็ว่ากันอย่างที่กล่าว หรือจะใช้เรื่องของรูปแบบการแกว่งตัว แล้วลองลากเส้น แนวรับแนวต้านดู การลงต่ำกว่าระดับนัยสำคัญจาก โครงสร้างที่เราลากเส้นไว้ ก็เอาเป็นทางหนี เพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นไว้ก่อนก็ได้... (ไม่หลุด ก็รับไป)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน